



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดังนี้

๑. การปิดประกาศ

อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ในบริเวณที่สาธารณะทุกแห่ง **ยกเว้นบริเวณดังนี้** ที่รั้ว กำแพง ผนังอาคาร สะพาน ต้นไม้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการหรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต

๒. การติดแผ่นป้าย

๒.๑ การจัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร หรือป้ายต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร

๒.๒ การปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น หรือของทางราชการ และห้ามแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ

๒.๓ ห้ามมิให้นำสิ่งพิมพ์แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

๒.๔ หากมีการฝ่าฝืนตามประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มีสิทธิในการพิจารณา สั่งเก็บย้ายหรือถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ฝ่าฝืน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบล่วงหน้า แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วจะมีอำนาจดังกล่าวเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน

/๒.๕ เมื่อเสร็จสิ้น...

๒.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จะต้องจัดเก็บรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดภายใน ๓ วัน หากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วมีสิทธิรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

๒.๖ หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอดิศักดิ์ วุฒิทรงสกุล)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว